

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมหัทธ เกาะสมัน	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายธีระยุทธ งามมัน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓	นายตรา เหมโคกน้อย	เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นางรัตติยา หวังยูน้อย	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑		
๕	นายพรชัย อุษณีย์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓		
๖	นายประกอบ ดิงหวัง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔		
๗	นายเดชพนต์ อุศมา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕		
๘	นายอารีแหนน ปากบารา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรัฐการ ลัดเลีย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายสุมาตรา แซะอาหลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓	นายสักรินทร์ หมิ่นหวัง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นายอนุเทพ อัสมาต	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๕	นางสาวอาทิญา ชัยทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๖	นางสาวภัทรานิษฐ์ หลงหา	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายปรีชา ปันตีกา	ผอ.กองสาธารณสุขฯ		
๘	นางสาวรุ่งนภา อุศมา	ผอ.กองสวัสดิการและสังคม		
๙	นางนุโรณี เศรษฐสุข	ผอ.กองการศึกษา		
๑๐	นายพงศ์พิริยะ บุญยะผลึก	ผอ.กองช่าง		
๑๑	สจ.๑๑ อารีแหนน งามมัน	สจ.๑๑ อารีแหนน งามมัน		
๑๒	พ.ศ.สุรวิทย์ โฉมฉ่ำ	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน		
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

.....

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุม นายมีศักดิ์ เกษะสมัน ตำแหน่งประธานสภา อบต.ปากน้ำ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ พร้อมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธาน ๕.๑ ผู้ตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก (กองช่าง) เชิญผู้เสนอผู้ตติกรับ

นายสักรินทร์ หมีนหวัง รองนายก อบต.ปากน้ำได้นำเสนอญัตติให้สภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก ซึ่งในรายละเอียดต่างๆ ได้ขออนุญาตประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

ประธาน อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

นายพงศ์พิริยะบุญยะผลึก ผอ.กองช่างขออนุญาตประธานสภาฯ ใช้เวลาในการให้เหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่ที่ ๑ บ่อเจ็ดลูก นั้นเป็นเพราะนโยบายของผู้บริหารและสมาชิกในพื้นที่ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกทั้งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ติดตั้งระบบประปาและเครื่องสูบน้ำควรที่จะมีการป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

ประธาน สอบถามสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

มติที่ประชุม อนุมัติเต็มสภาฯ ครับ

ประธาน ๕.๒ **ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมโครงการปรับปรุงอาคาร** สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (กองช่าง) ซึ่งก่อนที่จะให้ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติต่อสภาฯ นั้นขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำได้แถลงงบประมาณเกี่ยวกับเงินทุนสำรองเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญท่านนายกครับ

นายรัฐการ ลัดเลีย นายก อบต.ปากน้ำ ได้แถลงงบประมาณประกอบการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องด้วยสถานะการเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕ มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๖,๐๙๑,๖๖๗.๐๔ บาท เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาอบต.ปากน้ำ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไป ใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๘(๑) โดยอนุมัติจากสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕,๑๔๘,๐๐๐.-บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน ๑๖,๐๕๑,๖๖๗.-บาท ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณ จำนวน ๘,๘๗๒,๒๐๐.-บาท ดังนั้นเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้โดยอำนาจอนุมัติของสภาฯท้องถิ่น จำนวน ๗,๒๑๕,๔๖๗.๐๔ บาท

ประธาน

ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ

นายสักรินทร์ หมื่นหวัง

รองนายก อบต.ปากน้ำได้นำเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำซึ่ง ในรายละเอียดต่างๆได้ขออนุญาตประธานสภาฯให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ให้ รายละเอียดต่อสภาฯ

นายพงศ์พิริยะบุญยะผลึก

ผอ.กองช่างขออนุญาตประธานสภาฯใช้เวลาในการให้เหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเป็นนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการปรับปรุงอาคารเพราะมีบางจุดที่ชำรุดเสียหายไปมาก เช่น ฝ้าเพดาน หลังคารั่ว ไม่มีทางสำรองผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งไม่สะดวกต่อการบริการประชาชนและสังคมจึงควรที่จะมีการปรับปรุงอาคาร สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำงบประมาณ ๘๖๗,๐๐๐.-บาท ครับ

ประธาน

สอบถามสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

มติที่ประชุม

อนุมัติเต็มสภาฯ

ประธาน ๕.๓ ผู้ตัดสินใจอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (กองช่าง) ขอเชิญผู้เสนอ
ผู้ตัดสินใจ

นายสักรินทร์ หมิ่นหวัง รองนายก อบต.ปากน้ำได้นำเสนอผู้ตัดสินใจอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ซึ่งในรายละเอียดต่างๆได้ขออนุญาตประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ให้
รายละเอียดต่อสภาฯ

ประธาน เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับ

นายพงศ์พิริยะบุญยะผลึก ผอ.กองช่างขออนุญาตประธานสภาฯ ใช้เวลาในการได้ให้เหตุผลและรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากน้ำซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการขยายการบริการประชาชนให้ทั่วถึง
เพราะปัจจุบันประชากรของตำบลปากน้ำเพิ่มขึ้นมากมีการมาใช้บริการที่ อบต.
จำนวนมากสถานที่ทำการของ อบต.ก็คับแคบ โดยเฉพาะห้องกองช่างที่มีทั้ง
บุคลากรและอุปกรณ์สำหรับกองช่างจำนวนมากไม่มีสถานที่สำหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการงบประมาณที่ขออนุมัติจำนวน ๑,๔๑๑,๐๐๐.-บาท
ครับ

ประธาน สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

มติที่ประชุม อนุมัติเต็มสภา

ประธาน ตอนนี้เวลา ๑๒.๒๐ นาที่ยังเหลือระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระที่
รับทราบปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมจึงขอ
พักการประชุมก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการ
ประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

ประธาน

ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะนำเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อให้ผู้บริหาร ได้รับรู้รับทราบเชิญครับ

นายนาเดชนต์ อูสมมา

ส.อบต.ม.๕ ยกมือพูดคุยในประเด็นการจัดทำโครงการต่างๆในป่าชายเลน เรื่อง
ข้อมูลข่าวสาร เรื่องแจ้งวันประชุมและส่งเอกสารวันประชุม เรื่องความขัดแย้ง
ระหว่างท้องถิ่น กับ ท้องที่ เรื่องโครงการละศีลอดที่ใกล้จะถึงแล้ว ว่ามีแนว
ทางการจัดการอย่างไร

นายรัฐกร ลัดเดี่ย

นายก อบต.ปากน้ำ ได้ให้รายละเอียด ข้อมูลต่างๆที่สมาชิกมีข้อห่วงใยและ
สอบถามจนเป็นที่เข้าใจของสมาชิกในทุกประเด็น

ประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินมาจนครบตามระเบียบวาระทุกประการแล้ว
ขอขอบคุณสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้และประธาน ได้กล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ



เลขานุการสภาฯ/ผู้จรรายงานการประชุม

(นายตรา เหมโคกน้อย)

ลงชื่อ



ประธานสภาฯ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมหัทธ เกาะสมัน)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากน้ำแล้ว เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)ทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายเดชพนต์ อุศมา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีระยุทธ งามัน)

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอารีहनัน ปากบารา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๖